



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)



### สวัสดีปี ใหม่ ๒๕๖๒

กิจกรรม แผนรณรงค์ Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” :วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายวีรศักดิ์ กลางบุรีรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แผนรณรงค์ Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูล ฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลักการ ๓ ช คือการ ใช้น้อย การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการของสถานศึกษาในตำบลนาเลิง ผอ.รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนตำบลนาเลิง เข้าร่วมกิจกรรม และ อบต.นาเลิง ได้ มอบถังขยะให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผู้นำชุมชนจากทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ : วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมี กิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแสดงยุทโธปกรณ์ ทางทหารของค่ายพระพุทธรยอดฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พล.ร.๖) , ถ้าให้บริการ รถคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด , การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของสำนักงาน กศน. อำเภอสลภูภูมิฯ โดยมีเด็กและเยาวชนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาเลิง, นักเรียนจากสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง และประชาชนในตำบลนาเลิงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



การประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสลภูภูมิ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ : วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสลภูภูมิ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ ประจำ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น นายอำเภอสลภูภูมิ ท้องถิ่นอำเภอสลภูภูมิ ตัวแทนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสลภูภูมิ ตัวแทนจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสลภูภูมิ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอสลภูภูมิ เข้าร่วมประชุม



การประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมแก่ผู้ประกอบการตลาด : วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมแก่ผู้ประกอบการ ที่สนใจจะ  
ประกอบกิจการค้าขาย ณ ตลาดประชารัฐบ้านแห่ โดยมีส่วนราชการ ของ อบต.นาเลิง ร่วมให้ข้อมูล  
เช่น ปลัด อบต.นาเลิง และ งานส่งเสริมการเกษตร งานบริหารทั่วไป ของสำนักงานปลัด และงาน  
จัดเก็บรายได้ งานพัสดุ ของกองคลัง เข้าร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ที่สนใจโดยประชาสัมพันธ์เปิด  
จองพื้นที่เพื่อค้าขายเริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป



โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน : วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยมีนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  
แห่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด พร้อมผู้ปกครอง ทัศนศึกษา ณ ธาตุก่องข้าวน้อย  
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร



กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ :  
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่  
๑/๒๕๖๒ โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น การรายงานและส่งเอกสารใช้เงินกองทุนฯ , รายงานงบ  
สถานะกองทุนฯ และการพิจารณาปฏิทินการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
, การรับรอง งบสถานะ การรับ-จ่าย งบประมาณของกองทุนฯลฯ



---

บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณท์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด  
และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง